

Tính Toán Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn

Được cập nhật: Tháng 9 năm 2024

Lucile Packard Children's Hospital (LPCH) cung cấp hỗ trợ tài chính và chăm sóc từ thiện cho những bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được nêu trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP). Sau khi (các) tài khoản của bệnh nhân được giảm do điều chỉnh hỗ trợ tài chính dựa trên chính sách, bệnh nhân/người bảo lãnh chịu trách nhiệm chi trả phần còn lại của khoản nợ chưa thanh toán, khoản này không được nhiều hơn số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho những cá nhân có Medicare để nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế.

Lucile Packard Children's Hospital (LPCH) xác định AGB bằng cách sử dụng phương pháp "xem lại". Tỷ lệ phần trăm AGB được tính bằng cách sử dụng các yêu cầu bảo hiểm được Medicare cho phép đối với các dịch vụ có ngày xuất viện từ năm tài chính trước đó (tháng 9 - tháng 8). Đối với những yêu cầu bảo hiểm này, lấy tổng tất cả số tiền bồi hoàn được phép chia cho tổng chi phí liên quan. Tỷ lệ phần trăm AGB được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 hàng năm.

AGB của Lucile Packard Children's Hospital (LPCH) là 13.60%

Tỷ lệ phần trăm AGB sẽ được áp dụng trong trường hợp chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế cho những cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách hỗ trợ tài chính (FAP) của Stanford Children's Health. Tỷ lệ phần trăm sẽ được áp dụng cho tổng chi phí của dịch vụ chăm sóc đó để xác định số tiền tối đa mà một cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán liên quan đến dịch vụ chăm sóc đó.

Bảng Chiết Khấu cho Bệnh Nhân

	Thu Nhập Gia Đình theo % Mức Nghèo của Liên Bang (FPL)	Chiết Khấu cho Các Dịch Vụ Cần Thiết Về Mặt Y Tế hoặc Chăm Sóc Khẩn Cấp
Bệnh Nhân Không Có Bảo Hiểm	<400% FPL	86.40%
Bệnh Nhân Không Được Bảo Hiểm Đầy Đủ	<400% FPL	86.40%
Số Dư sau khi Thanh Toán Bảo Hiểm	<400% FPL	Mọi khoản nợ của bệnh nhân sau khi thanh toán bảo hiểm, ngoại trừ các khoản phí không được bảo hiểm
Chăm Sóc Từ Thiện	<400% FPL	100%
TẤT CẢ	>400% FPL	Không Chiết Khấu

*Lưu ý: Các Trường Hợp Từ Thiện được xem xét theo từng trường hợp. Bệnh nhân phải đáp ứng các hướng dẫn Chăm Sóc Từ Thiện và Thu Nhập Gia Đình theo tỷ lệ phần trăm của FPL để đủ điều kiện nhận Chăm Sóc Từ Thiện, mục IV.D của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP).